

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565

ข้อ	มาตรการ	ขั้นตอนและวิธีการ	การดำเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน	หมายเหตุ
มาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน				
1.	การประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการเปิดโอกาสให้มีการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1.จัดทำบันทึกประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการเปิดโอกาสให้มีการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	มีการจัดทำบันทึกประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการเปิดโอกาสให้มีการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 1
2	การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานภายในองค์กร	1.จัดทำบันทึกชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการมอบหมายงานภายในองค์กร 2. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	มีการจัดทำบันทึกชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 2
3	การประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต มจพ.	1.จัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต มจพ. 2. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	มีการจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต มจพ.และประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 3

ข้อ	มาตรการ	ขั้นตอนและวิธีการ	การดำเนินการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน	หมายเหตุ
มาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก				
1	การชักจูงความเข้าใจบุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการกับผู้มาติดต่องาน ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	1. จัดทำบันทึกชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการกับผู้มาติดต่องานทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	มีการจัดทำบันทึกชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 4
2	การขอความร่วมมือส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่ หลากหลายมากขึ้น	1. จัดทำบันทึกการขอความร่วมมือส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่ หลากหลายมากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบ	มีการจัดทำบันทึกการขอความร่วมมือส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางการติดต่อที่ หลากหลายมากขึ้นและประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว	เอกสารแนบ 5